



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๔๖

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้างานวินัยและนิติการ/คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ทราบ)/
เลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ (ทราบ)

ตามที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อเดินทางไปฝึกงานกลุ่มวิชาชีพประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ โดยขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อเดินทางไปฝึกงานกลุ่มสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของคณะฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ และเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอกำหนดประกาศฯ ดังกล่าว คณะฯ สามารถดำเนินการจัดทำประกาศของหน่วยงานให้เป็นไปตามความในข้อ ๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินผลประโยชน์ของหน่วยงานระดับคณะ สำนัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อเดินทางไปฝึกงานกลุ่มสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อเดินทางไปฝึกงานกลุ่ม สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและ นิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ